



Quyền của Học Sinh Về Việc Khám Xét Người Và Tài sản

1. Mục đích

Hội đồng Giáo dục cam kết duy trì môi trường học tập an toàn, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư của học sinh. Mục đích của chính sách này nhằm duy trì và thúc đẩy môi trường giáo dục an toàn, không gián đoạn để việc dạy và học hiệu quả, duy trì môi trường học đường an toàn và đạt được những mục tiêu phù hợp với luật pháp.

Hội đồng công nhận rằng mỗi học sinh đều có quyền riêng tư tại trường học, mục đích của điều này là nhằm tôn trọng từng cá nhân, quyền này cũng được pháp luật áp dụng cho học sinh đang học tại các trường công. Để bảo vệ môi trường giáo dục cũng như sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên, các viên chức nhà trường được trao quyền tiến hành khám xét thân thể và tài sản của học sinh khi có lý do nghi ngờ học sinh đã có hành vi vi phạm luật pháp, chính sách của Học khu hoặc của nhà trường, ngoài ra, viên chức đó cần có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng việc khám xét sẽ đưa ra bằng chứng về hành vi sai trái đó. Sau khi khám xét người hoặc tài sản của học sinh, phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông báo về việc khám xét cũng như kết quả khám xét.

2. Khung Đánh Giá Sự Công Bằng Dựa Trên Sắc Tộc Và Xã Hội

Để phù hợp với Chính sách Công bằng về Giáo dục Chủng tộc của PPS và Khung và Kế hoạch RESJ của PPS, PPS thừa nhận các vấn đề dẫn đến việc số lượng học sinh da màu bị kỷ luật quá nhiều. Nhà trường thấu hiểu sự phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống và văn hóa còn tồn tại trong cả hệ thống giáo dục và tư pháp hình sự, dẫn đến sự thiên vị trong việc giải thích sự nghi ngờ hợp lý. Để phù hợp với tầm nhìn và giá trị của PPS, Học khu sẽ áp dụng các biện pháp ứng phó và loại bỏ sự thiên vị trong việc giải thích sự nghi ngờ hợp lý.

3. Vấn Đề Khám Xét

Viên chức nhà trường có thể tiến hành khám xét ngay trong ngày học và trong tất cả các hoạt động do nhà trường tài trợ như các sự kiện thể thao hoặc buổi hòa nhạc dù hoạt động đó diễn ra trong hay ngoài khuôn viên trường học. Khi tiến hành khám xét thân thể hoặc tài sản của học sinh, viên chức nhà trường phải thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ quyền riêng tư và nhân phẩm của học sinh khi có thể và khuyến khích học sinh hợp tác trong bất kỳ cuộc khám xét nào.



Quyền của Học Sinh Về Việc Khám Xét Người Và Tài sản

Học khu cung cấp các khu vực cất giữ đồ, chẳng hạn như tủ khóa, bàn học và các khu vực tương tự, đồng thời cung cấp một số công nghệ, phần mềm và đường truyền Internet nhất định (gọi chung là “Tài sản của Học khu”) cho học sinh. Học sinh không có không gian riêng trong khu vực Tài sản của Học khu. Khi cần thiết, Viên chức nhà trường được phép khám xét khu vực Tài sản của Học khu hoặc tài sản khác không phải của học sinh mà không cần lí do, sự đồng ý của học sinh/phụ huynh/người giám hộ hoặc thông báo trước. Viên chức nhà trường cũng được phép kiểm tra các đồ vật không xác định được tìm thấy trong khu vực PPS mà không cần lí do.

Học sinh và phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông báo về chính sách của Học khu liên quan đến việc khám xét và thu giữ trong các tài liệu có sẵn, chẳng hạn như Sổ tay Học sinh [chèn liên kết]. Nhà trường cũng sẽ thông báo về các thủ tục khiếu nại hiện hành cho học sinh và phụ huynh/ người giám hộ.

4. Thông Báo Đến Phụ Huynh/ Người Giám Hộ

Khi học sinh bị xem là đối tượng cần được điều tra, phụ huynh/ người giám hộ của học sinh đó sẽ nhận được thông báo và phải đồng ý trước khi diễn ra buổi thẩm vấn. Phụ huynh/người giám hộ của các nhân chứng hoặc nạn nhân cũng sẽ được thông báo trước khi nhân viên thực thi pháp luật tiến hành thẩm vấn học sinh trong khuôn viên Học khu, mặc dù ban giám hiệu có thể đưa ra các ngoại lệ trong trường hợp thông báo này có thể ngăn cản học sinh là nạn nhân của tội phạm không báo cáo lại sự việc. Theo luật Oregon, phụ huynh/người giám hộ có thể không được thông báo khi học sinh bị nghi ngờ là nạn nhân của việc bạo hành trẻ em. Trong những tình huống có mối đe dọa sắp xảy ra cho sự an toàn hoặc an ninh, phụ huynh có thể sẽ không được thông báo trước khi có sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật. Theo luật, ban giám hiệu nhà trường không được can thiệp vào việc bắt giữ học sinh.

5. Hệ thống theo dõi

Học khu sẽ phát triển hệ thống theo dõi và báo cáo các phát hiện của mình cho Hội đồng hàng năm. Để tuân thủ Chính sách Công bằng về Giáo dục Chủng tộc của PPS, nhằm loại bỏ sự mất cân bằng về chủng tộc trong kỷ luật, hệ thống theo dõi phải bao gồm thông tin nhân khẩu học về việc khám xét trong từng trường học, đối tượng bị khám xét và các chỉ số giúp xác định, phân tích và giám sát sự chênh lệch này.



Quyền của Học Sinh Về Việc Khám Xét Người Và Tài sản

6. Quy trình

Để biết thêm thông tin về quy trình mà viên chức nhà trường có thể tiến hành khám xét hoặc bắt giữ học sinh hoặc tài sản của học sinh, tính chất và loại tài sản bị cấm, và các chi tiết khác về việc thực hiện chính sách này, vui lòng xem [Chỉ thi Hành chính](#).

7. Các định nghĩa

- a. **Sự nghi ngờ có lý do** là tiêu chuẩn được chứng minh dựa trên những sự kiện cụ thể, cũng như những kết luận hợp lý có thể rút ra từ những sự kiện đó. Ví dụ về sự nghi ngờ hợp lý có thể bao gồm, nhưng không giới hạn khi nhân viên nhà trường tận mắt chứng kiến sự việc; thông tin từ nguồn tin đáng tin cậy; Mùi dễ nhận biết như rượu, thuốc lá hoặc cần sa; hoặc hành vi bất thường khác.
- b. **Cuộc thẩm vấn của cơ quan thực thi pháp luật** có nghĩa là việc cố ý đặt ra các câu hỏi có chủ ý cho học sinh khi các em cảm thấy không thoải mái để rời khỏi phòng hoặc thoát khỏi cuộc trò chuyện. Những học sinh tìm kiếm và tham gia vào các cuộc trò chuyện với cơ quan thực thi pháp luật trong suốt ngày học không được xem là một cuộc thẩm vấn.
- c. **Phụ huynh/Người giám hộ** là người được xác định có mối quan hệ giám hộ với học sinh trong hồ sơ nhà trường.
- d. **Mối đe dọa sắp xảy ra** là mối đe dọa có thể ngay lập tức gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho bản thân hoặc người khác .
- e. **Đối tượng điều tra** là người có hành vi bị nghi ngờ đã tham gia vào hoạt động bất hợp pháp.

Tài Liệu Tham Khảo Pháp Lý: ORS 332.075; ORS 419B.010- 419B.045; OAR 581-021-0050 đến – 0075; ORS 332.107

Lịch sử: Được thông qua ngày 27/8/73; Sửa đổi vào tháng 5/84; ngày 25/10/1984; ngày 13/10/1988; ngày 25/10/1990; ngày 09/09/2002; Ngày 14/07/2020